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นายหาซัน  มิงมะ 
นายอารมัน  ดาวาล ี
นายสมัง  สะระยะ 
นายอับดลุฮาเล็ม  สมาแอล 
นายอาฮามะ  สานอ 
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นายมุขตาร9  มะทา 
นายภูริพงศ9  พงษ9สุวรรณศิริ 
นายระเด>น  สะมะแอ 
นายอาซิส  เบ็ญหาวนั 
นายอับดลุเลาะ  สะดะ 
นายมูหัมมัดอามีน  มะทา 
นายเฟาซี  กะโด 
นางธัญลักษณ9  ชโลธรสทุธ ิ
นายเสน>ห9  สุวรรณโชต ิ
นางวีรวรรณ  อุบลสิงห9 
นายสมมาตร  ศรีตมะกุล 
น.ส.สุภรณ9  ทองอินทร9 
นางกัสมะห9  เก้ือกูล 
นางมณฑา  สมมาตย9 
น.ส.กาญจนา  สุวรรณ 
นางนิตยา  ศรีวิทัศน9 
น.ส.โรสนี  นิเย)ะ 
นางมัลลิกา  การะเกตุ 
นายวฒุินนัท9  แกFวกําเนิด 
น.ส.นูรีซัน  เต)ะหลง 
นายธาดา  แกFวชูด 
นางอรุณลักษณ9  บํารุงช ู
น.ส.มาดารีย)ะ  เจ)ะเม)าะ 
น.ส.ภัทรานิษฐ9 จตุมณีสุวรรณ9 
นายอดินนัท9  กะดะแซ 

นายก อบจ.ยะลา 
รองนายก อบจ.ยะลา 
รองนายก อบจ.ยะลา 
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นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตFน 
นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตFน 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
เจFาพนักงานธุรการ ชาํนาญงาน 
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ผู-ไม�มาประชุม    1. นายมะดารี  ยะยือริ     ลาไปประกอบพธีีฮัจย9 4. นายไฟซอล  ยโูซะ   ลา 
2. นายวรเกียรติ  ไชยชนะ      ลา   5. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  ลา 
3. นายริดวาน  มะเต)ะ     ลา   6. นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล ลา 
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เริ่มประชุม     เวลา  10.00 น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา มาครบองค9ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย9) แลFว จํานวน ๑๗ ท>าน ดิฉันขออนุญาตอ>านประกาศเรียกประชุมฯ ค>ะ  

ประกาศสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจําปS  ๒๕๖๐   
ดFวยองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา โดยนายกองค9การบริหารส>วนจังหวัด
ยะลา มีความจําเปTนเร>งด>วนท่ีจะตFองเสนอญัตติใหFสภาองค9การบริหารส>วน 
จังหวัดยะลาไดFรับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าดFวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค9กรปกครองส>วนทFองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกFไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   เพ่ือใหFเกิดประโยชน9แก>องค9การบริหารส>วนจังหวัด
ยะลาและทFองถ่ินต>อไป 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห>งพระราชบัญญัติ
องค9การบริหารส>วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกFไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒   ประธานสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา จึงเรียกประชุมสภา
องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําปS ๒๕๖๐  มี
กําหนด ๗ วัน นับต้ังแต>วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๐  เปTนตFนไป       จึง
ประกาศใหFทราบโดยท่ัวกัน   ประกาศ    ณ  วันท่ี ๑๙  เดือน เมษายน  พ.ศ.  
๒๕๖๐    ลงชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  ประธานสภาองค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลา  

ลําดับต>อไปขอเรียนเชิญท>านประธานสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัด
ยะลา กล>าวเปVดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค>ะ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท>านสมาชิกสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา และท>านผูFมีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท>าน กระผมมีความยินดีเปTนอย>างยิ่งท่ีไดFทําหนFาท่ีเปTนประธานสภาฯ อีก

ครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้ เปTนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําปS ๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   ซ่ึงไดFกําหนดเปVด
สมัยประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจําเปTนเร>งด>วนท่ีจะตFองใหFสภาไดFรับทราบ
ในญัตติท่ีท>านนายกองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลาไดFเสนอ เพ่ือเปTนไปตาม
ระเบียบกําหนด    และหวังเปTนอย>างยิ่งว>าสภาจะไดFร>วมกันพิจารณาในเรื่อง
ต>าง ๆ ท่ีทําใหFเกิดประโยชน9สูงสุดแก>ประชาชนและทFองถ่ินต>อไป  

  บัดนี้  ไดFเวลาอันสมควรแลFว กระผมขอเปVดการประชุมสภาองค9การ
บริหารส>วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปS  ๒๕๖๐  ณ  บัดนี้  

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุม      
-  ท>านวรเกียรติ  ไชยชนะ  ท>านไฟซอล  ยูโซะ ท>านริดวาน  มะเต)ะ 

ลาครับ  ท>านมะดารี  ยะยือริ  และท>านสัณฑนพ ยานุมาศยุคล  ลาครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป#  ๒๕๖๐   
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๐      ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
ครับ    

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท>าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 1 อ.ยะหา 
(นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๓/

๒๕๖๐   วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หFอง
ประชุมองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผู-มาประชุม   
๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   
๒. นายอุสมาน  หะยีมะเร)ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 
๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   
๕. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   
     กรรมการและเลขานุการ 

ผู-ไม�มาประชุม    
 ๑. นายมะรุสะดี ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ. บันนังสตา   กรรมการ  
  ๒. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปVนัง  กรรมการ   
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.     

เ ม่ือคณะกรรมการมาครบองค9ประชุมแลFว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนFาท่ีประธานในท่ีประชุม  
ไดFกล>าวเปVดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดFชี้แจงใหF
กรรมการทุกท>านไดFตรวจสอบคําถูกคําผิด  ตลอดจนเนื้อหาสาระว>าไดFใจความ
ถูกตFองตรงกันหรือไม> รวมท้ังการพิจารณาขอเสนอแกFไขขFอความ สําหรับการ
ตรวจครั้งนี้ คือ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปS ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๓  
มีนาคม  ๒๕๖๐   

ไดFใหFเจFาหนFาท่ีเปVดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือทําการตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ  จนแลFวเสร็จ  ปรากฏว>า ไม>มีการขอเสนอแกFไขขFอความ  
เพ่ิมเติมแต>ประการใด  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล   ยูโซะ   
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  
ขอบคุณมากครับ       
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท>านสมาชิก ท>านใดจะเปลี่ยนแปลงแกFไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ ช>วยดูหนFา ๘ ดFวยนะครับ ของประธานครับ ช>วยตัดออก 
ขอบคุณนะครับ แลFวไปเพ่ิมสมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ดFวยนะครับ ดFานหลัง หนFา ๘ 
บรรทัดสุดทFายครับ ต>อไปเชิญครับ ไม>มีนะครับ ถFาไม>มีผมจะขอมติท่ีประชุม
ครับ  เชิญท>านเลขานุการสภานับองค9ประชุมครับ  ครบองค9ประชุมครับ ๑๗ 
ท>านครับ ต>อไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท>านใดรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปS  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๒๓  
มีนาคม  ๒๕๖๐  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ  สมาชิกท>านใดไม>
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปS  ๒๕๖๐   
เม่ือวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  โปรดยกมือครับ  ไม>มีนะครับ  งดออกเสียง 
ไม>มีนะครับ     

มติท่ีประชุม เปTนเอกฉันท9 รับรอง ๑๗ เสียงครับ ไม>รับรอง ไม>มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ประจําป# ๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๑ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)  เรียนเชิญท>านนายก เสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท>าน 
(นายมุขตาร9  มะทา)  กระผมนายมุขตาร9  มะทา นายกองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ ในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง รายงานผลการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ประจําปS ๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๑ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าดFวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครองส>วนทFองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขFอ ๒๙ (๓) ไดFกําหนดใหFคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทFองถ่ิน รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซ่ึงไดFจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต>อผูFบริหารทFองถ่ิน เพ่ือใหFผูFบริหารทFองถ่ินเสนอต>อสภา
ทFองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทFองถ่ิน พรFอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใหFประชาชนในทFองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย>างนFอยปSละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปS ท้ังนี้ ใหFปVด
ประกาศโดยเปVดเผยไม>นFอยกว>าสามสิบวัน นั้น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลา ไดFดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค9การบริหาร
ส>วนจังหวัดยะลา ประจําปS ๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๑  (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม 
๒๕๖๐)  และไดFรายงานผลต>อนายกองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา เพ่ือใหF
นายกองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา เสนอต>อสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัด
ยะลา ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดFดําเนินการติดตามฯ โดย 
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นายก อบจ.ยะลา  การประเมินตนเอง และการลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาขององค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ประจําปS ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)  จําแนกไดF ๒ ส>วน ดังนี้  
  ส�วนท่ี ๑ การประเมินตนเองประกอบดFวย 
  ๑. การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร9ขององค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลา ผลการประเมิน ปรากฏว>าองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลาไดFมี
การดําเนินการเปTนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าดFวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค9กรปกครองส>วนทFองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ทุกข้ันตอน 
  ๒. การติดตามความสอดคลFองของแผนยุทธศาสตร9และแผนพัฒนา
สามปS (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ขององค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ผลการ
ประเมินปรากฏ ดังนี้ 
       - โครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร9การพัฒนาของ
องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา มีความสอดคลFองกับยุทธศาสตร9การพัฒนา
จังหวัดทุกโครงการ แสดงใหFเห็นว>าแผนยุทธศาสตร9การพัฒนาองค9การบริหาร
ส>วนจังหวัดยะลาเปTนแผนท่ีดีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเปTนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
       - จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปS (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ขององค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ซ่ึงองค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลาใหFความสําคัญ โดยไดFเนFนยุทธศาสตร9การพัฒนาเศรษฐกิจมากท่ีสุด 
  ๓.  การติดตามความกFาวหนFาแผนยุทธศาสตร9การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปSขององค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา เปTนการติดตาม
ความกFาวหนFาโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปS (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ใน
แต>ละยุทธศาสตร9และมีการนําไปสู>ภาคปฏิบัติ (บรรจุขFอบัญญัติงบประมาณ 
๒๕๖๐ และโอนเงินงบประมาณประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)  ผลการ
ประเมินปรากฏว>า องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลาไดFกําหนดโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร9การพัฒนาองค9การบริหารส>วนจังหวัด
ยะลาในภาพรวม จํานวน ๑๕๔ โครงการ และแปลงไปสู>ภาคปฏิบัติ จํานวน 
๑๑๗ โครงการ ผลการดําเนินงานมี ดังนี้  
  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป# (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
(ไตรมาสท่ี ๑ – ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ณ  วันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  - ดําเนินการโครงการแลFวเสร็จ จํานวน ๑๒ โครงการ คิดเปTนรFอยละ 
๑๐.๒๖ 
  - อยู>ระหว>างดําเนินการ จํานวน ๔๕ โครงการ คิดเปTนรFอนละ ๓๘.๔๖ 
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นายก อบจ.ยะลา  - ยังไม>ไดFดําเนินการ จํานวน ๖๐ โครงการ คิดเปTนรFอยละ ๕๑.๒๘  
  ผลการเบิกจ�าย 
  - ไดFเบิกจ>ายงบประมาณ จํานวน ๙,๖๗๑,๑๐๐.๒๐ บาท   คิดเปTน
รFอยละ ๖.๒๑ 
  - งบประมาณคงเหลือ จํานวน ๑๔๖,๑๓๕,๑๙๙.๘๐ บาท   คิดเปTน
รFอยละ ๙๓.๗๙  
  ส�วนท่ี ๒ การลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดยะลา ได-ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินการโครงการขุดลอกคลอง
ชุมชนกาแปGะกอตอนอก – ในเขตเทศบาลเบตง ตําบลเบตง อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยได-มีการสอบถามประชาชน
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงสรุปได-ดังนี้ 
  ผลการสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
  ๑. เปTนโครงการเม่ือดําเนินการแลFวสามารถระบายน้ําในช>วงฤดูฝนไดF
เปTนอย>างดี และสามารถแกFไขป]ญหาน้ําท>วมพ้ืนท่ีการเกษตรของประชาชนไดF 
  ๒. เปTนโครงการท่ีดําเนินการมิไดFเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลFอมในพ้ืนท่ี
แต>อย>างใด 
  ๓. ประชาชนส>วนใหญ>มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการของ
องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา 
  ข-อเสนอแนะ/ความต-องการของประชาชน 
  เนื่องจากคลองสายนี้มีระยะทางท่ียาว การดําเนินการโครงการเปTนช>วง
ระยะสั้นยังไม>ตลอดสาย จึงเสนอใหFองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลาดําเนินการ
ขุดลอกคลองสายนี้ตลอดสายเพ่ือใหFการระบายน้ําสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
และแกFป]ญหาน้ําท>วมในกรณีอุทกภัยฉับพลันไดF 
  ความคิดเห็นซ่ึงได-จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลาในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ณ หFองประชุมนิบง ชั้น ๒ เม่ือ
วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  ไดFเสนอความเห็นท่ีไดFจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ครั้งท่ี ๑ ประจําปS 
๒๕๖๐ ต>อผูFบริหารองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา สรุปไดFดังนี้ 
  ในไตรมาสท่ี ๑  และไตรมาสท่ี ๒  องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา 
ไดFเบิกจ>ายงบประมาณนFอยมาก องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ควรหา
แนวทางหรือวิธีการเพ่ือเร>งรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจ>ายงบประมาณ 
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นายก อบจ.ยะลา  ใหFมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือมิใหFประชาชนเสียโอกาส อีกท้ังมิใหFการดําเนิน
โครงการและการเบิกจ>ายงบประมาณกระจุกตัวในปลายปSงบประมาณ 
รายละเอียดหนFา ๑๔ – ๑๗ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว>าดFวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครองส>วนทFองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขFอ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ประจําปS ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 
๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) ต>อสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา 
เพ่ือทราบตามระเบียบฯ ดังกล>าว ส�วนรายละเอียดปรากฏอยู�ในเอกสารท่ีทาง
เจ-าหน-าท่ีได-แจกให-ท�านสมาชิกแล-ว ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท>านสมาชิกอภิปรายหรือสอบถามไดFนะครับ เพราะว>าใน 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ไม>มีการลงมติครับ เชิญครับ รายละเอียดในผนวกท่ี ๒ ครับ 
ลองดูครับ เชิญครับ ท>านเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท>าน  
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อ.เมือง   
กระผมมีความเห็นท่ีจะขอสอบถามเรื่องหนึ่ง ซ่ึงจริง ๆ แลFวประกอบไปดFวย 
จากขFอมูลท่ีท>านนายก ฝ^ายบริหารไดFแถลงในสภาแห>งนี้ เก่ียวกับเรื่องของการ
บําบัดทุกข9ในการขุดคลองระบายน้ําเขตเบตงนะครับ สืบเนื่องมาจากขFอมูลท่ี
ทางฝ^ายบริหารไดFเสนอว>า ท่ีองค9การบริหารส>วนจังหวัดทําไปแลFวนั้น มันยังไม>
ครบถFวนมันยังขาดอยู> ท่ีกระผมไดFสัมผัสก็คือลงไปในพ้ืนท่ีเบตงเช>นเดียวกัน ใน
ฐานะคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับ ก็ไดFรับเสียงสะทFอนฝากฝ]งมาว>า การท่ี
องค9การบริหารส>วนจังหวัดไดFไปดําเนินการเก่ียวกับการขุดคลองระบายน้ํานั้น 
ไดFไปบําบัดทําใหFเขาเกิดประโยชน9ในเรื่องของทางระบายน้ํา และองค9การ
บริหารส>วนจังหวัดนั้น ไดFดําเนินการแกFป]ญหาอย>างถูกจุดเปTนท่ีพึงพอใจต>อพ่ี
นFองประชาชนในเขตนั้น เปTนอย>างมาก อันนี้คือส>วนหนึ่งและก็เปTนเสียงสะทFอน
จากฝ^ายประเมินผลท่ีไดFลงไปแลFว ท่ีกระผมนําเรื่องนี้มากล>าวนั้น กระผมเห็น
พFองว>า ตอนนี้ในเขตพ้ืนท่ีนั้น เขามีความคาดหวังและก็มีความต้ังใจ ประกอบ
กับความเชื่อว>าองค9การบริหารส>วนจังหวัดนั้น ไดFดูแลบําบัดทุกข9บํารุงสุข โดย
ไม>ขหยักขหย>อนและก็ทันท>วงที มันพFองกับท่ีท>านมุขตาร9 มะทา ท>านนายก มี
นโยบายในการท่ีจะแกFป]ญหา โดยเฉพาะภัยพิบัติท่ีกระทบต>อพ่ีนFองประชาชน
ในพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้น เห็นดFวยเปTนอย>างยิ่งกับขFอเสนอของคณะกรรมการ
ติดตามฯ นํามาเรียนในสภาว>า อยากจะใหFองค9การบริหารส>วนจังหวัดนั้น ไดF
ดําเนินการขุดลอกบําบัดในเรื่องคลองอันนี้ใหFตลอดสาย ซ่ึงเชื่อว>าท>านนายกมี
นโยบายอย>างนี้อยู>แลFว แต>เสียงสะทFอนท่ีกระผมอยากจะนําเรียนสภาอันนี้เปTน
ความตFองการของพ่ีนFองประชาชน ท่ีเขามีความคาดหวัง เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว>า 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ในโอกาสต>อไปนั้น องค9การบริหารส>วนจังหวัดของเรา ตามนโยบายของท>าน
นายก คงจะไดFแกFป]ญหาในจุดนี้เปTนเสียงหนึ่ง วันนี้ท>านสมาชิกในพ้ืนท่ี ท>าน
สัณฑนพ ไม>ไดFมา แต>ผมเองก็ฝากไปว>า ขอใหFมากราบเรียนสภา กราบเรียนฝ^าย
บริหาร ขอไดFจงช>วยในเรื่องนี้ เพราะลําพังเทศบาลอย>างเดียวนั้น เขาคาดว>า
งบประมาณเขานFอย เครื่องไมFเครื่องมือเขายังนFอยกว>าองค9การบริหารส>วน
จังหวัด ก็เลยกราบขอบคุณท่ีไดFทํามาแลFว และก็จะขอบพระคุณยิ่งข้ึน ถFา
องค9การบริหารส>วนจังหวัดนั้น จะดําเนินการโครงการนี้ต>อไปใหFตลอดแนว 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับ เชิญครับ มีสมาชิกท>านใดเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถFาไม>มี เชิญ 
ท>านนายก ครับ 

 นายก อบจ.ยะลา   เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท>าน 
(นายมุขตาร9  มะทา) กระผมนายมุขตาร9  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ก>อนอ่ืนผมตFองขอขอบคุณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลา ซ่ึงคณะกรรมการประกอบไปดFวย บุคคลหลายฝ^าย ท้ังท่ีเปTน
หัวหนFาส>วนราชการ ท้ังท่ีเปTนผูFทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน และท่ีสําคัญท่ีสุด
สภาแห>งนี้ก็ไดFคัดเลือกคณะกรรมการจากตัวแทนของสมาชิกสภาองค9การ
บริหารส>วนจังหวัดยะลา จํานวน ๓ ท>าน คือ ท>านวรเกียรติ  ไชยชนะ  ท>าน
สมัง  สะระยะ  และท>านนิลุกมาน อัลอิดรีสี  ซ่ึงคณะกรรมการท้ังหมดไดF
คัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงท่ีประชุม
ไดFคัดเลือกท>านสมาชิกสภาองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลาจากเขตอําเภอ
เมือง คือ ท>านวรเกียรติ  ไชยชนะ  เปTนประธานการประชุม ซ่ึงผมตFอง
ขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีไดFประเมินท้ังสองส>วน คือ ในเรื่องของการประเมิน
ตนเอง และก็การประเมินโดยลงไปติดตามโครงการท่ีไดFดําเนินการไปแลFว ใน
ครั้งท่ีหนึ่งนี้ คณะกรรมการไดFลงไปประเมินโครงการขุดลอกเพ่ือแกFป]ญหาน้ํา
ท>วมในชุมชนกาแป_ะกอตอ ในเอกสารไดFปรากฏรายละเอียดถึงการไปลงดูพ้ืนท่ี 
การไปสอบถามพ่ีนFองประชาชนแลFวไดFสรุปถึงผลของการดําเนินการโครงการ 
และความคาดหวังของพ่ีนFองประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีจะใหFองค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลาดําเนินโครงการนี้ต>อเนื่องต>อไป ใหFจนสิ้นสุดโครงการเพราะคลอง
แห>งนี้มีความยาว ซ่ึงเราไดFดําเนินการไปสองช>วงแลFว คือ ช>วงท่ีหนึ่ง ช>วงท่ีสอง 
ถFาเราสามารถดําเนินการในช>วงท่ีสามไดF ก็จะเปTนประโยชน9กับพ่ีนFองประชาชน
ท่ีอยู>ในพ้ืนท่ีทFายน้ํา กลางน้ํา และก็ตFนน้ําไดFสามารถท่ีจะใชFประโยชน9จากแหล>ง
น้ําตรงนี้ไดF และก็แกFป]ญหาน้ําท>วมในเขตสวนผลไมFของพ่ีนFองประชาชนท่ีอยู>ริม
คลองแห>งนี้  สําหรับโครงการท่ีไดF ดํา เนินการแลFวและก็มีการเบิกจ>าย
งบประมาณไปแลFวเกือบ ๑๐ โครงการนั้น ในไตรมาสท่ี ๑ และท่ี ๒ 
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นายก อบจ.ยะลา คณะกรรมการไม>ไดFไปประเมินทุกโครงการ ก็อาศัยการสุ>มตัวอย>าง เพราะเวลา
ก็อาจจะไม>ค>อยอํานวยใหF อีกอย>างโครงการบางโครงการนั้น อยู>ในเขตท่ี
คณะกรรมการผ>านไปผ>านมาก็สามารถท่ีจะมองเห็น และสามารถท่ีจะสอบถาม
พ่ีนFองประขาชนท่ีอยู>ในบริเวณท่ีโครงการไปดําเนินการ ก็คิดว>าขFอเสนอแนะ
ต>าง ๆ ของคณะกรรมการ  ทางฝ^ายผูFบริหารก็จะนําเพ่ือดําเนินการใหFเกิด
ประโยชน9  สิ่งไหนท่ีเปTนขFอติติง  เปTนขFอสังเกตก็จะนํามาปรับปรุงแกFไข ผม    
ก็ค>อนขFางท่ีจะเห็นดFวยว>าสิ่งท่ีคณะกรรมการมองเห็นว>าในไตรมาสท่ี ๑ และ
ไตรมาสท่ี ๒  นั้น การเบิกจ>ายงบประมาณขององค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา
ค>อนขFางท่ีจะเบิกจ>ายนFอยมาก ไม>ถึง ๑๐ เปอร9เซ็นต9 อันนี้ก็จะมีผลในเรื่องของ
การกระตุFนเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีเกิดมีผลต>อโอกาสของพ่ีนFองประชาชนท่ีจะใชF
ประโยชน9จากโครงการท่ีเราดําเนินการ โครงการเราดําเนินการล>าชFามากเท>าใด
พ่ีนFองประชาชนก็จะไดFประโยชน9จากโครงการเหล>านั้นชFาข้ึนเท>านั้น แต>ก็
อยากจะเรียนใหFท่ีประชุมว>า สิ่งท่ีเราดําเนินการล>าชFามันก็มีป]จจัยอยู>หลาย
ประการ ประการแรกในช>วงไตรมาสท่ี ๑ ท่ี ๒ นั้น ในพ้ืนท่ีของเราในรอบปSท่ี
ผ>านมามันก็มีในเรื่องของอุทกภัย ในเรื่องของฝนตกอยู>ในช>วงไตรมาสท่ี ๑ ท่ี ๒ 
ท่ีเราจะดําเนินโครงการ ทําใหFผูFรับจFางไม>สามารถท่ีจะไปดําเนินโครงการท่ีไดFมี
การจัดซ้ือจัดจFางไปแลFว และก็เนื่องดFวยพ้ืนท่ีของเราเปTนพ้ืนท่ีพิเศษ การทํา
สัญญาทางรัฐบาลก็กําหนดใหFมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ทําใหFแต>ละโครงการนั้นมี
เวลาท่ีจะไปดําเนินการค>อนขFางท่ีจะหลายเดือน ผูFรับจFางก็เห็นว>าในช>วงท่ีเปTน
ฤดูฝน ในช>วงท่ีอุทกภัยก็ชะลอการดําเนินการ เพ่ือท่ีจะใหFการดําเนินโครงการ
นั้น สามารถดําเนินการอย>างต>อเนื่องไดF และก็ค>าใชFจ>ายมันก็จะไม>เสียหายมาก 
อันนี้ก็เปTนส>วนหนึ่ง อีกอย>างหนึ่งก็คือในเรื่องของรายไดFท่ีเราไดFรับในไตรมาสท่ี 
๑ ไตรมาสท่ี ๒ ปSนี้รัฐบาลโอนเงินงบประมาณค>อนขFางท่ีจะล>าชFาทําใหFเราไม>
สามารถดําเนินโครงการไดFมากข้ึน หนึ่งก็เพ่ือท่ีจะใหFพ่ีนFองประชาชนไดF
ประโยชน9จากการใชFโครงการท่ีเราดําเนินการ ประการท่ีสอง โครงการบาง
โครงการนั้นสามารถแกFป]ญหาของพ่ีนFองประชาชนไดF เพราะฉะนั้น ถFาเรา
ดําเนินการไดFรวดเร็ว พ่ีนFองประชาชนก็จะไดFรับความเดือดรFอนนFอยลง อันท่ี
สาม เม่ือมีการเบิกจ>ายงบประมาณก็จะเปTนการสรFางรายไดF เพ่ิมรายไดF เปTน
การกระตุFนเศรษฐกิจภายในจังหวัด มันก็จะสอดคลFองกับนโยบายของรัฐบาลท่ี
จะพยายามใหFทุกหน>วยงานนั้น พยายามเบิกจ>ายใหFไดFมากท่ีสุดเท>าท่ีจะมากไดF 
อันนี้ก็เปTนไปตามนโยบายของรัฐบาล ก็คิดว>าขFอเสนอเหล>านี้ฝ^ายผูFบริหารก็จะ
รับไปดําเนินการ และก็เพ่ือท่ีจะใหFเปTนไปตามขFอเสนอแนะ ก็จะพยายามพูดคุย
ทุก ๆ ฝ^าย เพ่ือใหFเร>งรัดการดําเนินงานใหFมีการเบิกจ>ายไดFมากข้ึน ขอขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท>านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม>มีนะครับ ถFาไม>มีผมจะข้ึน 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ครับ          
   ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ  เรื่องอ่ืน ๆ  เชิญครับ ถFาไม>มี เชิญท>าน
นายก มีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมครับ    

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท>าน 
(นายมุขตาร9  มะทา) กระผมนายมุขตาร9   มะทา  นายก อบจ .ยะลา ผมขออนุญาต ท่ีจะ

ประชาสัมพันธ9ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อยู>เรื่องหนึ่ง เปTนเรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งท่ีแลFว ซ่ึงผมไดFรายงานต>อท่ีประชุมว>า เนื่องจากในช>วงเดือน
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ช>วงนี้ บFานเราถFาเปTนปกตินั้น ก็จะ
อยู>ในช>วงของหนFารFอน พ้ืนท่ีเกือบทุกพ้ืนท่ีก็จะประสบกับป]ญหาภัยแลFง ซ่ึงเรา
ประสบมาทุกปS  การเตรียมการขององค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลาก็
เตรียมการในเรื่องของภัยแลFงอยู>หลายเรื่อง ไม>ว>าในเรื่องของการขุดลอกแหล>ง
น้ํา ในเรื่องของการขุดสระใหFกับพ่ีนFองประชาชน ในเรื่องของการขุดบ>อน้ําต้ืน 
แต>มีเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเรายังไม>เคยดําเนินการ ปSนี้เพ่ิงจะดําเนินการเปTนปSแรกและก็
เปTนการนําเอาแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มาดําเนินการ ก็คือใน
เรื่องของการทําฝายมีชีวิต ซ่ึงทางองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา ก็ไดFร>วม
ประชุมกับองค9การบริหารส>วนตําบลหFวยกระทิง กับภาคประชาชน กับกํานัน 
ผูFใหญ>บFาน กับส>วนราชการ คือ ทางจังหวัด ทางปaองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ท้ังหน>วยความม่ันคงในพ้ืนท่ี คือ หน>วยเฉพาะกิจทหารพรานท่ีรับผิดชอบ
อยู>ในอําเภอกรงปVนัง ทําโครงการข้ึนโครงการหนึ่ง เปTนฝายประชารัฐร>วมใจ
แกFป]ญหาภัยแลFงในพ้ืนท่ีตําบลหFวยกระทิง ซ่ึงองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา
รับผิดชอบในฝายตัวท่ี ๒ แต>เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเขามอบหมายใหFองค9การบริหาร
ส>วนจังหวัดยะลารับผิดชอบมันไม>เหมาะสม เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู>ไกลจากถนนใหญ> 
การดําเนินการในเรื่องของการขนวัสดุ เช>น ไมFไผ> ทราย จําเปTนจะตFอง ไม>
สามารถท่ีจะนําเครื่องจักรเขFาไปดําเนินการไดF ซ่ึงทางพ้ืนท่ีก็ไดFร>วมประชุมเพ่ือ
แกFไขป]ญหาหาพ้ืนท่ีใหม>ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสรุปว>าเราจะไปดําเนินการในส>วนฝาย
ตัวท่ี ๒ นั้น ในคลองสลาแด ทางกองช>างก็ไดFดําเนินการท่ีจะเปVดกิจกรรมนี้ ใน
วันท่ี ๓ โครงการนี้ก็จะดําเนินการในระหว>างวันท่ี ๓ ถึง วันท่ี ๙  ก็จะมีการใหF
ความรูFเรื่องฝายมีชีวิต มีเวทีทําความเขFาใจกับพ่ีนFองประชาชน มีการดําเนินการ
สอนในเรื่องของการถอดแบบ ในเรื่องของการผูกเชือก อะไรต>าง ๆ ซ่ึงก็อยาก
ประชาสัมพันธ9ว>า เนื่องจากเปTนกิจกรรมสรFางฝายประชารัฐ ประชารัฐก็
หมายถึงว>า ทุกภาคส>วนเขFามามีส>วนร>วม เพ่ือดําเนินโครงการเหล>านั้นใหFสําเร็จ
และก็บรรลุวัตถุประสงค9 ก็อยากจะเชิญชวนใหFสมาชิกสภาองค9การบริหารส>วน
จังหวัดยะลาเขFาไปร>วม ในวันท่ี ๓ ซ่ึงเราจะมีการลงเสาเอก และจะมีพิธีเปVด 
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นายก อบจ.ยะลา โดยผูFว>าราชการจังหวัดยะลา และก็มีการบันทึก MOU ระหว>างนายกองค9การ
บริหารส>วนจังหวัดยะลา กับ นายกองค9การบริหารส>วนตําบลหFวยกระทิง 
หลังจากพิธีเปVดแลFว ท>านสมาชิกท>านใดมีเวลาท่ีจะไปดําเนินการ ก็สามารถท่ีจะ
ไปดําเนินการหลังจากวันท่ี ๓ จนเสร็จสิ้นโครงการ นะครับ ก็อยากจะ
ประชาสัมพันธ9ใหFทางสมาชิกไดFรับทราบ และก็อยากจะขอความร>วมมือสมาชิก
ทุกท>าน ใหFไปร>วมกิจกรรมในการทําพิธีลงเสาเอกครั้งนี้ ใหFมากท่ีสุดเท>าท่ีจะ
มากไดF ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับ  วันท่ี ๓ ตรงกับวันพุธนะครับ  สมาชิกท>านใดจะไปร>วมพิธีเปVด 
ใหFมาพรFอมกันท่ี อบจ.ยะลา ก็ไดFครับประมาณแปดโมงครึ่ง เราจะไดFไปพรFอม
กัน จะไดFประสานรถดFวยครับ เชิญท>านไพซอล ครับ 

นายไพซอล  ดามาอู   เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท>าน 
กระผมนายไพซอล  ดามาอู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเบตง เนื่อง
ดFวยกระผมมีความจําเปTนขอโทษท>าน ผอ.ช>าง ท>านสมมาตร และก็ ท>านวร
เกียรติ  ท>านอุสมาน และรวมถึงคณะทุกท>านท่ีไปตรวจสอบโครงการขุดลอก
คลองกาแป_ะกอตอ ในวันนั้น ผมไม>ไดFเขFาไปร>วมดFวยวันนั้น จึงขอโทษ ผอ.ช>าง 
ท่ีผมไม>สามารถเขFาไปร>วมตรวจโครงการนี้ ท่ีผมไม>สบายใจเก่ียวกับบริษัทยะลา 
บริษัทหนึ่ง ไปลงพ้ืนท่ีเขต ๑ ผม ไปทําไม>เคยแจFง ไม>เคยประสานงานกับผมเลย 
ท้ังสองสามโครงการมาแลFวไม>เคยทํา เขาประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาล
คนหนึ่งในเขตนั้น ทําใหFชาวบFานสับสนหมด ถามผมว>าเปTนโครงการของเทศบาล 
หรือว>าของ สว. โครงการท่ีขุดลอกคลองของกาแป_ะกอตอ ผมตFองเดินชี้แจงกับ
ชาวบFานทุกวัน ว>าไม>ใช> เปTนของ อบจ. เพราะว>าบริษัทยะลาเราไม>ไดFประสาน 
งานกับผมเลย ไม>เคยแจFงเลย เขาไปประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง 
ใหFดูแลโครงการนี้ ของ อบจ.เรา ผมก็ละอายใจในหมู>บFานนั้น เขาก็ถามว>าทําไม 
สจ.ไม>เห็น  สจ.อะไร  ผูFรับเหมาของบริษัทยะลานี้    ไม>ไดFประสานงานกับผม
สักครั้งเลย ทําสองสามโครงการมา วันนั้นผมนFอยใจท่ีคณะไปตรวจสอบ  
กรรมการเราจากยะลา  ทาง ผอ.ช>าง  สจ.วรเกียรติ และ สจ.อุสมาน ไป ผมก็
นFอยใจ ผมไม>อยู>ดFวย ผมไปสักพักผมหายไปเลย ผมก็ไม>ทราบว>าทําไมบริษัท
ยะลา  เขาคิดอะไรกับผม  เวลาเขFาพ้ืนท่ีไม>ไดFแจFง  ไม>ไดFประสานงานอะไรกับ
ผมเลย ทีนี้ชาวบFานก็งงหมดว>าเปTนงบของใครกันแน>ท่ีลงมานี้ บางคนก็บอกว>า
ของ สว. บางคนบอกว>าของเทศบาล แต>ผมบอกว>าไม>ใช>เปTนของ อบจ.ยะลา 
ของนายกผมต้ังชึ้นมา ผมจะฝากบริษัทยะลาดFวย ผมก็ไม>ทราบชื่ออะไร บริษัท
ยะลาท่ีไปทํางานท่ีเบตงนั้น วันหลังมีอะไรตFองประสานงาน สจ.พ้ืนท่ีดFวย ผม
เสียหายมากครับ ท่ีไม>ไดFแจFงผมเลย และเปTนเขต ๑ ของผมดFวยตรงนั้น ผมก็
เปTน สจ.สามสมัยแลFวในเขตนั้น ชาวบFานนับถืออยู> ทําไมทําอะไรโดยพละการ ก็ 
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นายไพซอล  ดามาอู  เหมือนกรณีในวันนั้นไปตรวจ ผูFรับเหมาคนหนึ่งไปตรวจสอบโครงการนี้เสร็จ
แลFว พา สจ.บันนังสตา นั้นไป ไม>ไดFพาผมไป และสมาชิกสภาเทศบาลคนนี้ ทํา
ทุกอย>าง ทําใหFผมเสียหนFาหมด ถFาเรื่องนี้ไม>จริงถาม ท>านมานะ อยู>ในสภานี้รูF
เรื่องหมด ว>าเรื่องนี้เปTนยังไง ท่ีโครงการเกิดข้ึนมานี้ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับ สรุปครับ สรุป พาดพิงบุคคลภายนอกเยอะไปแลFวครับท>าน 
ไพซอล ครับ ขอใหFท>านสรุปในเรื่องของโครงการ เด๋ียวผมจะใหFเจFาหนFาท่ีใน 
ครั้งต>อไป ประสาน สจ.ในพ้ืนท่ีทุกเรื่องเลยนะครับ ท่ีโครงการเขFาไป ไม>ว>า 
จะเปTนโครงการของกองช>างโดยตรงหรือว>าโครงการอะไรก็แลFวแต> ช>วยทํา 
หนังสือ ปกติก็ทําหนังสือนะครับ  เชิญท>านนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท>านประธานสภาท่ีเคารพ ท>านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท>าน 
กระผมนายมุขตาร9  มะทา  นายกองค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา สําหรับ
โครงการขุดลอกคลองกาแป_ะกอตอ เปTนโครงการท่ีไดFบรรจุใน    ขFอบัญญัติ
งบประมาณ ปS ๒๕๖๐  ซ่ึงสภาก็ใหFความเห็นชอบขFอบัญญัติงบประมาณ ซ่ึงเม่ือ
สภาใหFความเห็นชอบในขFอบัญญัติงบประมาณ ก็เปTนเรื่องของผูFบริหารท่ีจะตFอง
ไปดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ว>าโครงการนี้ดําเนินการอยู>ในช>วงไตรมาส
ท่ีเท>าไหร> ก็จะแบ>งเปTนไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
แลFวก็จะคัดเลือกหรือหาผูFรับจFางโครงการ ซ่ึงก็เปTนไปตามระเบียบของกระทรวง 
เปTนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ของรัฐบาล ในเรื่องของพ้ืนท่ีพิเศษ 
เราก็ดําเนินการไป ก็ไดFคัดเลือกบริษัท ไม>ใช>บริษัทยะลา แต>ชื่อบริษัทผมก็จํา
ไม>ไดFในส>วนของบริษัท แต>ว>าการดําเนินการนั้น ท>านสมาชิกตFองเขFาใจว>า ถFา
ท>านจะตรวจสอบโครงการ ท>านตFองมาตรวจสอบว>าโครงการนี้ดําเนินไปถูกตFอง
ตามระเบียบหรือไม> มีการดําเนินการขุดลอกในเรื่องของสเปTค ในเรื่องของอะไร
ต>าง ๆ นั้น แต>ในเรื่องของการประสานงานนั้น องค9การบริหารส>วนจังหวัดยะลา 
ไม>มีสิทธิ์ท่ีจะใหFบริษัทนั้นว>าตFองไปประสานคนนั้น ตFองไปประสานคนนี้ มันอยู>
ท่ีเขาคุFนเคยกับใคร เขาสามารถท่ีจะประสานกับใคร เขาก็จะไปประสานกับคน
นั้น ส>วน สจ. เราก็มีขFอบัญญัติอยู>แลFว เราสามารถตรวจสอบว>าในพ้ืนท่ีของเรามี
ก่ีโครงการ จะดําเนินการอย>างไรนั้น ก็สามารถไปดู สามารถไปประสาน 
สามารถไปพูดคุยไดF แลFวทุกครั้งท่ี มันไม>เหมือนกับกิจกรรมท่ี อบจ.ดําเนินการ
เอง โครงการท่ี อบจ.ดําเนินการเอง อย>างเช>นจะไปทําโครงการวันเด็กท่ีไหน จะ
ไปทําโครงการสานสัมพันธ9ท่ีไหน เราก็จะแจFงใหFกับ สจ.ในพ้ืนท่ี แต>โครงการใดผูF
รับจFางจะไปดําเนินการนั้น เราไม>แจFงใหF สจ. เพราะวิธีการมันไม>มีว>า เราตFอง
แจFงใหF สจ.ทราบ ว>าคนนี้จะเขFาไปเม่ือไหร> อันนี้เปTนเรื่องของผูFดําเนินการเขาจะ
ไปประสานงานเอง แต>ถFาเขาไปประสานงานแลFวมีป]ญหา เขาแจFงใหF อบจ.ทราบ 
อบจ.ก็จะขอความร>วมมือจากสมาชิกท่ีอยู>ในเขตนั้นว>ามีป]ญหาพ้ืนท่ีชาวบFาน 
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นายก อบจ.ยะลา สามารถท่ีจะไปตกลงกันไดFไหม หรือผูFรับจFางเขาประสานเอง เพ่ือใหFโครงการ
นั้นสามารถดําเนินการไดF และก็เปTนไปตามวัตถุประสงค9 เพราะฉะนั้น อันไหน
เปTนอํานาจหนFาท่ี ท่ีผูFบริหารตFองแจFง เราก็จะแจFง แต> อันไหนท่ีมันอยู>
นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติ ท>านสมาชิกตFองเขFาใจ ว>าท่ีเราไม>แจFง เพราะแนวทาง
ปฏิบัตินั้น มันก็เปTนเรื่องของผูFรับจFาง ท่ีเขาจะไปประสาน แต>ผมก็ไดFพูดคุยกับ
ผูFรับจFางว>า ไหน ๆ ตFองใหFเกียรติ สจ.นะ สจ.ในพ้ืนท่ี คุยจะไปทําอะไรคุยแจFง 
สจ.นิดหนึ่ง คุยแจFง กํานัน ผูFใหญ>บFาน นิดหนึ่ง คุณแจFงนายก อบต.นิดหนึ่ง คุณ
แจFงนายกเทศมนตรี นิดหนึ่ง อันนี้เพ่ือท่ีเขาจะทํางานง>ายข้ึน สะดวกข้ึน ไม>มี
ป]ญหา เพราะฉะนั้น ท่ีผ>านมานั้น ผูFรับจFางเขาก็จะดําเนินการตามนี้ เขาก็จะแจFง
กํานัน ผูFใหญ>บFาน แจFง อบต.แจFงอะไรและก็ช>วยกันดูแล เพ่ือใหFโครงการ
เหล>านั้น บางอย>างก็มีเครื่องจักรท่ีตFองไปอยู>ในพ้ืนท่ี แต>เราไม>จําเปTนท่ีว>า นี่
เครื่องจักรของบริษัทเอ นะ สจ.ช>วยดูหน>อย นี้บริษัทเอ จะไปทํางานในพ้ืนท่ี 
สจ. ตFองบอก สจ. อันนี้ไม>ใช>หนFาท่ี หนFาท่ีก็คือหนFาท่ีเปTนของผูFรับจFางท่ีเขาจะใชF
เทคนิค ใชFวิธีการท่ีเขาสามารถท่ีจะไปทํางานในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ไดF อันนี้ผมตFองขอ
โทษท>านสมาชิกดFวยว>า ท่ีไม>แจFงนั้น เพราะมันเปTนเรื่องของบริษัทท่ีจะไป
ดําเนินการ แต>ทุกบริษัทนั้น ผมจะบอกว>าคุณตFองใหFเกียรติกับ สจ.ในพ้ืนท่ีนะ 
คุณตFองไปบอกเขาหน>อยว>า จะไปดําเนินการโครงการนี้ โครงการนี้ สจ.ช>วย
ดูแลหน>อย คุณตFองไปบอกกํานัน ผูFใหญ>บFาน คุณตFองไปบอกนายก อบต. 
คนทํางานเขารูF เขาไม>เขFาไปสุ>มสี่สุ>มหFา ถFาเขาไปโดยไม>ประสานใคร การทํางาน
ของเขาก็จะมีป]ญหา เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ทางผูFรับเหมาเขาอาจจะเห็นว>า สท.
สามารถประสานงานไดF แต>ไม>ตFองกลัวว>า โครการท่ี อบจ.ไปทําแลFว เขาจะคิด
ว>าเปTนโครงการของเทศบาล เขาคิดว>าเปTนโครงการของ สว. หรือเปTนของ สส. 
เพราะปaายประชาสัมพันธ9เขามี มีท้ังปaายท่ีอยู>ช>วงระหว>างดําเนินการ หลังจาก
เสร็จดําเนินการปaายถาวรก็ติดอยู> เราจะไปบอกทุกโครงการ ว>านี่ของ สจ.นี่ของ
ใคร ใชFปaายนี้แหละ ว>าโครงการเท>าไหร>  งบประมาณเท>าไหร>  ใครเปTน
ผูFดําเนินการ มันมีอยู>แลFว ไม>อย>างนั้นเขาจะระบุในแบบว>า จะตFองมีปaาย
ประชาสัมพันธ9ไวFทําไม ก็คือเพ่ือใหFเขารูF พ่ีนFองประชาชนจะไดFตรวจสอบว>า
โครงการนี้เปTนของใคร โครงการนี้เปTนของ อบจ. เพราะฉะนั้น มีป]ญหาอะไร
ตFองแจFงกับ อบจ. โดยพ่ีนFองประชาชนสามารถมีส>วนร>วมในโครงการเหล>านี้ แต>
ไม>เปTนไรป]ญหาตรงนี้ผมเขFาใจ ว>าเปTนป]ญหาของการเมืองภายใน เปTนป]ญหา
ของอะไรต>าง ๆ แต>อย>าเอาเรื่องการเมืองมาเปTนขFอทFวงติงในการทํางาน การ
ทํางานตFองมาดูว>าผมทําถูกตFองไหม มีการจัดซ้ือจัดจFางถูกไหม มีระเบียบอะไร
ถูกตFองไหม อะไรต>าง ๆ นี้ ตFองมาดูตรงนี้ แลFวโครงการนี้มีประโยชน9ไหม 
โครงการนี้เกิดความคุFมค>ากับงบประมาณไหม แต>อย>ามาตรวจสอบในเรื่องว>า 
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